

รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการและระบบป้องกันการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑๒ เดือน) โรงพยาบาลปะนาเระ

มาตรการด้านต่างๆ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้ เป็นไปตาม มาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิด/อาญา	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
๑. ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	บุคลากร รพ.ปะนา เระ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบน การให้และ รับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาใน เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ให้บุคลากร ในโรงพยาบาลปะนาเระและ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และถือปฏิบัติ	ไม่พบอุบัติการณ์	ไม่พบการรับสินบน หรือการรับของขวัญ	
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากร รพ.ปะนา เระ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนใน กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือแจ้งเวียน หลักฐานเกี่ยวกับแนว ทางการตรวจสอบถึงความ เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด จ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน	ไม่พบอุบัติการณ์	ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง	
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็นการเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค	บุคลากร รพ.ปะนา เระ และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบน ประเด็น การเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ให้ บุคลากรใน โรงพยาบาลปะนาเระและผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบอุบัติการณ์	ไม่มีการรับสินบนเรื่อง เงินบริจาคและทรัพย์สิน บริจาค	

มาตรการด้านต่างๆ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้ เป็นไปตาม มาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ/อาญา	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ	หมายเหตุ
<p>๔. มาตรการป้องกันเหตุการณ์และ แก่เหตุการณ์ที่ผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่มี ๔ มาตรการดังนี้</p> <p>๔.๑ มาตรการการใช้รถ ราชการ</p> <p>๔.๒ มาตรการการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน</p> <p>๔.๓ มาตรการจัดทำโครงการ ผูกอบรวม ศึกษาดูงาน ประชุม และ สัมมนา</p> <p>๔.๔ มาตรการการจัดหาพัสดุ</p>	<p>บุคลากร รพ.พะนา เระ และผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันเหตุการณ์และ แก่เหตุการณ์ที่ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ มาตรการด้านการใช้รถยนต์ราชการ, มาตรการด้าน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน, มาตรการด้านการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา, มาตรการการจัดหาพัสดุให้บุคลากรใน โรงพยาบาล ปะนาเรและผู้ใช้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ</p>	<p>ไม่พบอุบัติเหตุ</p>	<p>ไม่มีการร้องเรียน เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผิด วินัยในเรื่องดังกล่าว</p>	